

Số: 245 /KH-BATGT

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Công văn số 8599/UBND-GTCNXD ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Công điện điện số 1725/CD-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022; văn bản số 207/BATGT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Văn bản số 8734/UBND-VXNV ngày 23 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2022 và các Văn bản chỉ đạo liên quan.

Ban ATGT thành phố Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, an toàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Vận động nhân dân thực hiện: “Đã uống rượu, bia-không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông..., vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi lại trong dịp nghỉ tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong hoạt động vận tải, quản lý các bến xe khách; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa; chú ý các mặt hàng pháo nổ, hàng điện tử, thuốc lá, rượu, bia, xăng dầu, động vật quý hiếm, dược phẩm, mỹ phẩm và các mặt hàng cấm trong dịp Tết Nguyên đán.

4. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm Luật GTĐB, các quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đối với cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự, an toàn khi tham gia giao thông; tăng cường xử lý vi phạm, xử phạt hành chính... nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông; Tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để người dân hiểu và phối hợp thực hiện có hiệu quả.

- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc UBND thành phố có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này trong đơn vị. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các bến xe, đầu mối giao thông, các công trình đang thi công để có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây mất trật tự, an toàn.

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải huy động các phương tiện vận chuyển hành khách đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Xây dựng phương án tổ chức vận tải hợp lý, phương án huy động tăng cường phương tiện vận tải trong thời gian phục vụ Tết.

- Chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống biển báo hiệu, xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất ATGT; chỉ đạo các đơn vị thi công có biện pháp thường trực bảo đảm ATGT tại các công trình thi công trên tuyến đường đang khai thác.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong đó tập trung xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm: chở quá tải, quá số người quy định; điều kiện kỹ thuật phương tiện, điều kiện đối với người lái xe khi điều khiển phương tiện. Xây dựng và phối hợp thực hiện phương án phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại một số tuyến đường có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng ngành công an và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, thực hiện đình chỉ hoạt động của các bến và phương tiện trên tuyến chưa đáp ứng đủ quy định về an toàn; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải hành khách không đảm bảo an toàn, đón trả khách sai quy định; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai thực hiện kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Phòng Quản lý đô thị (Cơ quan thường trực Ban ATGT thành phố):

- Chủ động phối hợp với các đơn vị (Ban quản lý dự án, Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố) và các chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công những công trình vừa thi công vừa khai thác, có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trong dịp nghỉ tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm thi công xây dựng trên đường đang khai thác; chấn chỉnh các nhà thầu thi công không thực hiện đầy đủ biển báo hiệu, cọc tiêu, rào chắn, đèn tín hiệu ban đêm, chỉ dẫn giao thông. Tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông; yêu cầu dừng thi công trong dịp nghỉ Tết theo quy định, trước khi dừng thi công phải thu dọn hoàn trả công trường thông thoáng, đảm bảo ATGT, an toàn công trình.

- Xây dựng các phương án, chuẩn bị vật tư, phương tiện thiết bị và bố trí cán bộ thường trực để thực hiện công tác đảm bảo giao thông; chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đường bộ và tại các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông, để xử lý kịp thời, đảm bảo giao thông nhanh nhất. Tăng cường các biện pháp cảnh báo, rà soát khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

2. Công An thành phố

- Tổ chức lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác thực hiện phân luồng, điều hoà giao thông để đảm bảo không bị ách tắc giao thông trong những ngày cuối năm 2021 và phục vụ dịp nghỉ Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

- Chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, các hành vi có dấu hiệu tội phạm. Tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề, trong đó chú trọng xử lý vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; đi sai làn đường; không đội mũ bảo hiểm; chở vượt quá số người quy định, xe quá khổ quá tải, mang vác vật công kênh, điều khiển xe kéo theo xe khác, sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, xe hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng, xe tự chế....; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Vận động nhân dân thực hiện: “Đã uống rượu, bia-không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy kể cả xe máy điện và xe đạp điện, rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp, bằng văn bản, hình ảnh, tuyên truyền tập trung hoặc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình thành phố, tỉnh, báo mạng.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo các trường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn thực hiện chấp hành Luật ATGT đảm bảo an toàn trước, trong và sau dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; đối với học sinh khi tham gia giao thông vẫn còn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có

giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy, cần phối hợp tuyên truyền tới các bậc phụ huynh học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe.

4. Đội Quản lý trật tự đô thị:

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố, UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, giải toả các điểm lấn chiếm trên vỉa hè, lòng, lề đường thuộc các tuyến đường trên toàn địa bàn thành phố và các khu vực trọng điểm.

5. Thành đoàn thành phố:

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Vận động nhân dân thực hiện: “Đã uống rượu, bia-không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông, trước, trong và sau dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

6. Phòng Văn hóa thông tin:

Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và các phòng, ban ngành triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về bảo đảm TTATGT theo chức năng nhiệm vụ và một số nhiệm vụ khác được UBND thành phố giao.

7. Trung tâm VH, TT&Truyền thông thành phố

Nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Vận động nhân dân thực hiện: “Đã uống rượu, bia-không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông, trước, trong và sau dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tuyên truyền nhân dân thực hiện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT để kinh doanh, và sử dụng vào mục đích khác..., cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, (bố trí thời gian phát sóng chương trình ATGT vào các thời điểm thích hợp để thu hút được người nghe) trên các phương tiện thông tin của thành phố. Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

8. Mặt trận Tổ quốc thành phố:

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chấp hành Luật ATGT, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thực hiện chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT để kinh doanh, và sử dụng vào mục đích khác.

9. UBND các xã, phường:

- Căn cứ điều kiện thực tiễn từng xã, phường và Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện, tập trung chỉ đạo đến các Thôn, Tổ dân phố triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc Luật giao thông đường bộ, không vận chuyển hàng hóa, sản phẩm gia súc, gia cầm không đúng quy định; không vận chuyển pháo các loại, vật liệu nổ và các mặt hàng cấm;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Vận động nhân dân thực hiện: “Đã uống rượu, bia-không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông, trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Tuyên truyền nhân dân thực hiện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT để kinh doanh, và sử dụng vào mục đích khác... đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, các phòng, ban thuộc UBND thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đạt hiệu quả.

2. Chế độ báo cáo

- Các đơn vị gửi báo cáo theo kế hoạch hoặc đột xuất về Ban ATGT thành phố qua Phòng Quản lý đô thị theo địa chỉ Email: truonghd.tp@backan.gov.vn, hoặc phuctd.tp@backan.gov.vn, đối với những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng các đơn vị thông tin ban đầu bằng điện thoại về Ban An toàn giao thông thành phố qua số điện thoại (0982 902 019 – 0982 029 569) để có phương án chỉ đạo, xử lý.

- Giao Phòng Quản lý đô thị theo dõi, đôn đốc, cập nhật, tiếp nhận các thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban ATGT thành phố theo kế hoạch hoặc đột xuất (khi có yêu cầu từ cấp trên).

Trên đây là Kế hoạch của Ban ATGT thành phố về đảm bảo trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ban An toàn giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Gửi bản điện tử
- Ban ATGT tỉnh (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- TT. HĐND, UBND thành phố (b/c);
- Thành viên Ban ATGT thành phố;
- UBND các xã, phường;

Gửi bản bản giấy

- Lưu VT, HS.

TRƯỞNG BAN



CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Dương Hữu Bường